

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”**

Căn cứ Công văn số 1377/BVHTTDL-VHCS ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ**

##### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUẢN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN**

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (*hiện nay được thay thế bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp*), Quyết định số 1556/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, có 02 thủ tục thuộc cấp tỉnh, 02 thủ tục thuộc cấp huyện (thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội, thủ tục thông báo tổ chức lễ hội) và 01 thủ tục cấp xã (thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội)... Đồng thời, triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

- Để tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội thêm chặt chẽ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghi thức lễ tín ngưỡng dân gian truyền thống Nam bộ - tỉnh Đồng Tháp (Lớp được tổ chức vào tháng 12 năm 2017 với hơn 350 học viên là cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Đại diện Ban tế tự, Ban hội hương các cơ

sở tín ngưỡng dân gian được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh); Hàng năm, đều có ban hành các công văn gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Bảo tàng, các khu di tích trên địa bàn tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Văn hóa Cơ sở, Cục Di sản văn hóa về tăng cường quản lý lễ hội; Kế hoạch về việc kiểm tra, giám sát lễ hội truyền thống; Kế hoạch biểu diễn tuyên truyền lưu động về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp các ngành chức năng xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các lễ hội...

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương được triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đa số chấp hành theo quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc, với tình hình thực tế từng địa phương.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Thực trạng hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh**

- Tỉnh Đồng Tháp có 118 lễ hội, trong đó có 03 lễ hội cấp tỉnh, 06 lễ hội cấp huyện, 109 lễ hội cấp xã (Bao gồm Lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch; Lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống, Lễ hội lịch sử cách mạng, Lễ kỷ niệm ngày mất của các anh hùng dân tộc, những bậc tiền nhân có công với địa phương, Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước). Các lễ hội cấp tỉnh và cấp huyện thu hút hàng trăm ngàn lượt khách về tham dự, hành hương; Công tác quản lý, cách thức tổ chức ngày càng phong phú và đa dạng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, điều kiện tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của địa phương. Nhiều lễ hội đã duy trì được các nét văn hóa truyền thống như: nghi thức cúng bái truyền thống Công tác kiểm duyệt các chương trình văn nghệ, nghệ thuật biểu diễn của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tại các lễ hội được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm thực hiện tốt, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biểu diễn văn hóa, nghệ thuật để thực hiện hoạt động chống phá trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của các thế lực thù địch và biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm pháp luật. Nhiều hoạt động đa dạng và phong phú tại lễ hội như các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, hội thi, hội diễn; Triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế, trưng bày các sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng của từng huyện, thị xã, thành phố phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng khi tham gia lễ hội của người dân gắn với quảng bá hình ảnh của địa phương.

- Trong những năm qua, công tác tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã dần đi vào nề nếp, không còn tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi cho cá nhân, tổ chức. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại nơi diễn ra lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, đã dần hạn chế rõ nét những hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan như: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, khấn thuê, đặt tiền lễ, thắp hương, đốt vàng mã, hóa sớ, hoặc các hành vi khác trái pháp luật. Nghi thức tổ chức lễ, vị

trí đặt và quản lý thùng công đức thực hiện công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch. Các Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (là di tích lịch sử văn hóa) có kế hoạch phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu công đức hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo thống nhất, đoàn kết đúng quy định; Xây dựng Kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện các hoạt động lễ hội phục vụ tốt nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Lễ hội đã phát huy cao giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, các nguồn thu công đức và xã hội hóa của các mạnh thường quân đã góp phần vào công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử của tỉnh nhà.

## **2. Công tác tuyên truyền**

- Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Qua đó, đã nhận được sự đồng thuận trong xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi, ứng xử có văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội tại các khu di tích. Gắn kết bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền thực hiện thiết thực và hiệu quả, kết hợp tuyên truyền bề nổi và bề sâu tạo ấn tượng sâu sắc.

Nội dung tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ hội, cuộc đời và thân thế của các anh hùng dân tộc; hướng dẫn người tham gia lễ hội thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở, tín ngưỡng, tôn giáo, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, đốt vàng mã; trang phục, thái độ ứng xử có văn hóa nơi thờ tự tôn nghiêm luôn được quan tâm thực hiện xuyên suốt trước và trong lễ hội. Đặc biệt, lồng ghép tuyên truyền phổ biến về văn bản pháp luật lĩnh vực di sản văn hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua Kế hoạch biểu diễn tuyên truyền lưu động về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đưa nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, Đề án phát triển du lịch... Đồng thời, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Phê phán những hành vi xâm hại di tích, lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản để trục lợi hoặc những hành vi trái với pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chú trọng. Vận động nhân dân tự giác, tích cực bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu, điểm di tích; thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự các hoạt động lễ hội tại các khu di tích...

## **3. Công tác kiểm tra, giám sát về quản lý và tổ chức lễ hội**

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung quản lý, kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện tốt các lễ hội và hoạt động tiêu biểu gắn với sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; Kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4), Quốc Khánh (2/9), Lễ hội Vía bà Chúa Xứ tại Khu di tích Gò Tháp, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc...

- Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống, lễ hội cách mạng. Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác tổ chức lễ hội (quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội của địa phương); Kế hoạch tổ chức lễ hội; Công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, văn hóa phẩm; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Vệ sinh môi trường trong hoạt động lễ hội; Nghi thức tổ chức cúng bái; Vị trí và số lượng đặt và quản lý thu chi thùng công đức...

Nhìn chung, công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức đúng quy định, trang nghiêm và đều nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, nhu cầu hưởng thụ các hoạt động văn hóa truyền thống của nhân dân, quảng bá hình ảnh và sản phẩm đặc trưng của từng địa phương trong các hoạt động lễ hội. Qua kiểm tra thực tế tại địa phương, các lễ hội đều thực hiện tốt các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, cụ thể như: Có xây dựng chương trình, kế hoạch lễ hội, quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được quan tâm; Công tác tuyên truyền lễ hội, kết hợp quảng bá, giới thiệu nội dung giá trị di tích và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội các địa phương thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau lễ hội; Quản lý và sử dụng thùng công đức, tiền công đức được đảm bảo, thu chi công khai minh bạch, đúng quy định. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân đóng góp tài lực, vật lực và công sức cho công tác tổ chức lễ hội, từ đó việc thiện nguyện cũng đã được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Những mặt được**

- Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân trong việc quản lý và tổ chức lễ hội. Từ đó, công tác quản lý nhà nước về lễ hội được tăng cường mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn, tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân; việc đề nghị cấp phép, báo cáo trước và sau lễ hội của các địa phương trong tỉnh được thực hiện đúng theo quy định.

- Lễ hội đã phát huy được tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, các nguồn thu công đức và xã hội hóa của các mạnh thường quân đóng góp cũng phần nào góp phần công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử của tỉnh nhà.

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng. Công tác tuyên truyền

về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ hội, cuộc đời và thân thế của các anh hùng dân tộc cũng được thực hiện xuyên suốt trước và trong lễ hội.

- Các loại hình hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân đã được cải thiện, chất lượng phục vụ trong các lễ hội ngày càng được nâng tầm, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục, nhất là tệ mê tín dị đoan (đốt vàng mã) và nạn giả dạng hành khất đeo bám khách hành hương. Nhiều điểm di tích đã có sự đầu tư tôn tạo tu sửa xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, thuận tiện và thu hút nhiều du khách tham quan hành hương, cúng viếng.

- Các hoạt động lễ hội đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa của địa phương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết cộng đồng cho các thế hệ, một số hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục hoặc hoạt động văn hóa mới được đưa vào hoạt động lễ hội và được cộng đồng hưởng ứng tích cực.

- Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn tồn tại những hạn chế như sau:

- Các lễ hội thường tập trung số lượng lớn du khách đến di tích cùng thời gian, địa điểm, trong khi cơ sở hạ tầng, dịch vụ, các khu vệ sinh công cộng tại di tích vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Một vài Ban tổ chức lễ hội địa phương (cấp xã) hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến kết quả lễ hội chưa thật sự tạo được ấn tượng đẹp cho khách hành hương.

## **IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

- Phát huy hơn nữa vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ làm công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các cấp thực hiện công tác lĩnh vực này.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thúc đẩy sự phát triển trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động lễ hội, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Tiếp tục triển khai và hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tính thần gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giá trị của di tích lịch sử văn hóa, ý nghĩa của lễ hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Hướng dẫn các Ban quản lý di tích, Ban tế tự, Ban hội hương tổ chức lễ hội phải gắn với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương (tổ chức hoạt động trình diễn, trải nghiệm thực hành nghề, không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống; tổ chức liên hoan, hội thi hội diễn, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp). Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các lễ hội dân gian theo nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân; chú trọng giữ gìn và phát triển các nghi lễ truyền thống tốt đẹp; giới thiệu, tôn vinh, quảng bá ngành nghề kinh tế thế mạnh của địa phương trong các lễ hội và phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực, thiếu văn hóa, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội gắn với bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các lễ hội.

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp./.

**Nơi nhận:**

- Bộ VH,TT&DL;
- UBND Tỉnh;
- PCT UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Cục VHCS;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLVH (HH). 08b.

Để  
báo  
cáo

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Quang Tuyên**

